



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๖๓๔

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๗๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการสำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔๓) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลังเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้ กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว ๗ - ๑๐ วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที หากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบ ๗ วัน หรือเมื่อมีอาการ โดยในช่วงสังเกตอาการให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น หากต้องพบปะผู้อื่น ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา และให้พิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home

๒. จัดบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

๓. ยกระดับแผนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ระดับต่าง ๆ ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการรับแจ้ง การคัดกรอง การบริหารจัดการ การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) การบริหารจัดการสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามระดับต่าง ๆ เป็นต้น

๔. รณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม ๖๐๘) ได้ระมัดระวังตนเองและเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท ๕๐๑๘๘